

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๑



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๒๕-๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยในการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดกรอบการประเมิน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base) (๒) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) (๓) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) (๔) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) และ (๕) ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ (Potential Base) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนว่า จากผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจังหวัดเป็นจำนวนมากไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕ และเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลรอบที่ ๒ จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕ ดังนี้

๑. แนวทางการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) การประเมินผลจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ๒ ด้าน ประกอบด้วย การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม และคุณภาพของนวัตกรรม

๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม หลักเกณฑ์จะพิจารณาจากข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัดที่เสนอมา มีสภาพและลักษณะเป็นนวัตกรรมหรือไม่ หากข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัดฯ ดังกล่าว มีลักษณะที่ไม่เป็นนวัตกรรม รวมถึงเป็นเรื่องที่จังหวัดเคยเสนอขอรับการประเมินมาแล้ว หรือเป็นเรื่องนวัตกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในรอบการประเมินนั้น เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จังหวัดจะไม่ได้รับคะแนนการประเมินผลในส่วนนี้ ทั้งนี้ กรณีที่จังหวัดได้รับการพิจารณาข้อเสนอฯ ดังกล่าวเป็นนวัตกรรม จึงจะได้รับการประเมินคุณภาพนวัตกรรมต่อไป

๑.๒ คุณภาพของนวัตกรรม พิจารณาจากความครบถ้วนของเนื้อหา การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติ และมีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ รวมทั้งมีข้อมูลอ้างอิงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การผ่านการประเมินจังหวัดจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

กรณีข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัด เป็นเรื่องเดียวกันทั้งรอบการประเมินที่ ๑ และ ๒ หากจังหวัดได้มีการระบุผลผลิตของการดำเนินการในแต่ละรอบการประเมินไว้ชัดเจนว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนใด และหรือได้ผลผลิตเรื่องใด หากดำเนินการได้ครบถ้วนตามผลผลิตที่ระบุไว้ดังกล่าว จังหวัดจะยังคงได้รับคะแนนการประเมินผลในส่วนนี้ และสำหรับรอบการประเมินที่ ๒ จังหวัดจะต้องดำเนินการตามข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมเรื่องเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากรอบการประเมินที่ ๑ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงจะได้รับคะแนนการประเมินผลส่วนนี้ในรอบการประเมินที่ ๒

๒. แนวทางการประเมินองค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ (Potential Base)

สำนักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินงานของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยจังหวัดจะต้องมีการแสดงผลผลิตตามที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน ทั้งในรอบการประเมินที่ ๑ และ ๒ และหากไม่มีการรายงานผลผลิตการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน จะทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ ๕ ได้ ซึ่งจะมีผลทำให้จังหวัดไม่ผ่านการประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใช้เป็นแนวทางดำเนินการในรอบการประเมินที่ ๒ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๙๙๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๗๙